

# 10 Apps ต้องลอง !!

## 1. DoctorMe



เริ่มต้นกันด้วยสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสุขภาพตัวแรกของคนไทย ที่จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น ปวดหัว มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นลม พร้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และวัณโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพื่อการปฐมพยาบาลฉุกเฉินรวมถึงข้อมูลของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ประกอบไปด้วยเบอร์โทรศัพท์และแผนที่ผ่านระบบ GPS ซึ่งสามารถบอกเส้นทางจากจุดที่คุณอยู่ได้



## 2. Wongnai

มนุษย์เราคงดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากการรับประทานอาหาร และเพื่อสุขภาพกาย-ใจที่ดีอาหารในแต่ละมื้อก็ควรจะมีรสชาติอร่อยมีความพึงพิถันในการปรุง รวมถึงมีการเสิร์ฟภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสมอีกด้วย ทั้งหมดนี้เราสามารถหาได้จาก Wongnai แอปพลิเคชัน ชั้นเทพด้านการกิน ที่จะช่วยให้คุณเสาะแสวงร้านอาหารทั่วไทย ร้านไหนเด็ด ร้านไหนดัง รวมถึงรีวิวจากเพื่อนๆ ที่ไปรับประทานอาหาร จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะอัดแน่นด้วยคุณภาพความอร่อยที่พิสูจน์ได้จริง



ถ้าจะกล่าวทุกวันนี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือมันได้กลายเป็นปัจจัยที่ 6 ของเราก็คงไม่แปลก หากลองคิดดีๆ เราจะพบว่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราหลายๆ คน ตั้งแต่ตื่นนอน โทรศัพท์มือถือ ก็แปลงสภาพเป็นนาฬิกาปลุกชั้นดีที่พร้อมจะปลุกเราขึ้นมาให้พบกับเช้าวันใหม่ ระหว่างวันก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและหมู่เพื่อนฝูง รวมไปถึงการเจรจาต่อธุรกิจอีกด้วย เราทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โลกที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งหากพูดถึงสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หลายๆ คนคงรู้จักกันดีในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานอันหลากหลายที่บรรดาบริษัทผู้ผลิตต่างก็ทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง เมื่อก้าวถึงสมาร์ทโฟนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชัน (Application) หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานเฉพาะรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น เกมส์หรือกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ และเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลา @Rama ฉบับนี้ขอนำเสนอ 10 Applications เด็ดที่เราทำให้คุณลอง แล้ว คุณจะพบว่าสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด



### 3. Pulse



ติดตามสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจ ไอที กีฬา การเมือง ทั่วโลกผ่าน Pulse แอปพลิเคชันที่ สตีฟ จอบส์ ถึงขั้นกล่าวชมเชยอีกทั้งยังแนะนำให้สาวก iOS ใช้ โดย Pulse จะทำหน้าที่ในการรวบรวมและแสดงข่าวอัปเดตวันต่อวันจากสำนักข่าวดังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น TIMES, WALL STREET JOURNAL, COOL HUNTING และ BCC NEWS ไว้ให้เราอ่านบนหน้าเดียวโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าเว็บใหม่ ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาและประสิทธิภาพจะไฉไลสมกับที่ สตีฟ จอบส์ แนะนำหรือไม่คงต้องไปหามาใช้กันดู



### 4. Period Diary

สำหรับสาวๆ หลายคน บ่อยครั้งที่คุณอาจนั่งก้มใจรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นของเดือน และบ่อยครั้งที่คุณจำไม่ได้ว่ารอบเดือนครั้งสุดท้ายของคุณมาวันที่เท่าไร ทุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมี Period Diary อีกหนึ่งแอปพลิเคชันหน้าสนใจสำหรับสาวๆ ที่จะทำหน้าที่บันทึกรอบเดือน คำนวนกำหนดของรอบเดือนครั้งต่อไป อีกทั้งยังสามารถระบุระยะเวลาวันตกไข่ได้อีกด้วย นอกจากประสิทธิภาพที่มาแบบครบเต็มจอแล้ว หน้าตาของแอปพลิเคชันนี้ยังสวย หวาน น่าใช้ รับรองว่าต้องถูกใจสาวๆ อย่างแน่นอน

# App lica tion



## 5. Dropbox

เมื่อพูดถึง Thumb Drive หรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หลายๆ คนคงถึงกับต้องร้องอ้อ เพราะเจ้าอุปกรณ์ชนิดนี้นับวันก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทในการทำงานของเรามากยิ่งขึ้น บ่อยครั้งที่เราเซฟงานที่เพิ่งทำเสร็จไว้ใน Thumb Drive และบ่อยครั้งที่เราหา Thumb Drive ไม่เจอในขณะที่ภายในนั้นมีข้อมูลสำคัญๆ อยู่เพียบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเรามีเจ้า Dropbox กล่องพิเศษใบน้อยความสามารถใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่คล้าย Thumb Drive โดยที่เราสามารถฝาก File และเรียก File มาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์จนถึงสมาร์ตโฟน



## 6. Ya & you

ดูจากชื่อก็ก็น่าบอกแล้วว่า Ya&you (Ya and You) หรือ ยากับคุณ ต้องเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับยาอย่างแน่นอน โดยรวมแล้วแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่ในการค้นหาและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง โดยรายละเอียดจะแสดงในรูปแบบภาษาไทย ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ อีกทั้งยังมีข้อมูลครบถ้วน ในแง่ของสรรพคุณ ขนาดและปริมาณการใช้ยา รวมถึงผลข้างเคียง เห็นแบบนี้แล้วน่าภูมิใจและสนับสนุนแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยจริงๆ

## 7. Cabsure



แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทางที่จะพร้อมไปกับคุณในทุกๆ ที่ โดยเฉพาะกับท่านที่ชอบใช้บริการรถยนต์นั่งสาธารณะ หรือรถแท็กซี่นั่นเอง Cabsure เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการประเมินค่าโดยสาร ระยะทาง และเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถ สีรถ รายละเอียดผู้ขับขี่ ไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่น ถ่มขี้ของ นอกจากนี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นระหว่างการเดินทางก็สามารถกดปุ่ม Shout โดยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางของคุณจะถูกเผยแพร่ทาง Facebook ทันทีเห็นแบบนี้แล้วไม่เฉพาะสาวๆ ที่ต้องรีบโหลดมาใช้ แต่หนุ่มๆ ก็สามารถโหลดมาให้คนใกล้ตัวของคุณใช้เช่นกัน

## 8. Thai Calendar



หลายครั้งที่เวลานัดประชุมครั้งต่อไปแล้วเราต้องมานั่งเปิดปฏิทินเพื่อนัดวันเวลา แต่ก็ใช่ว่าปฏิทินธรรมดาบนโทรศัพท์มือถือจะตอบโจทย์ทุกอย่างแก่เราได้ Thai Calendar อีกหนึ่งแอปพลิเคชันน่าสนใจที่หลายๆ คนแอบมองข้ามนั้นจะแสดงปฏิทิน ข้อมูลทางจันทรคติ และที่ใช้ประโยชน์ได้สุดๆ ก็คือข้อมูลวันหยุด วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญต่างๆ และวันหยุดราชการ



## 9. Find My iPhone

แอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์สุดๆ ในกรณีที่เราทำเครื่องหาย หรือลืมทิ้งไว้ เนื่องจาก Find My iPhone จะทำหน้าที่ค้นหาและหาตำแหน่ง เครื่อง iPhone ของเรา รวมทั้งส่งข้อความไปยังเครื่องนั้นๆ เพื่อนบอกข้อมูลในการส่งเครื่องคืนแก่ผู้ที่เก็บเครื่องของเราได้ และหากโชคร้ายไม่ได้เครื่องคืนเรายังสามารถล็อคเครื่องเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉายีพเข้าไปค้นข้อมูลในโทรศัพท์ของเราอีกด้วย



## 10. AppShopper

ตอนนี้เราทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่า สมาร์ทโฟนของเราจะมีประโยชน์มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราต่างก็สรรหากันมาลง AppShopper นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะช่วยรายงานความเคลื่อนไหวของบรรดาแอปพลิเคชันแท้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันออกใหม่ แอปพลิเคชันน่าสนใจที่ลดราคา และที่น่าสนใจสุดๆ คืออัปเดตสถานะว่าแอปพลิเคชันตัวไหนที่กำลังแจกฟรีอยู่ในขณะนี้ เห็นแบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมรีบไป AppShopper ดัดเครื่องเอาไว้แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในการใช้แอปพลิเคชันดี ราคาถูกไม่ก็ฟรีอย่างแน่นอน